



รอบ 2 พี่น้อง
ภัฏยกรรมทางหลวงขับรถ
ติดไซเรนขนยาบ้า

>2

รอบ 2 พี่น้อง ภัฏยกรรมทางหลวง ขับรถติดไซเรนขนยาบ้า



สกู๊ปพิเศษ

● กักตุน วีระรัตน์

“ปัญหายาเสพติด” ในปัจจุบันอยู่ในขั้นวิกฤตสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดมีการพัฒนา และมีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมถึงถึงกับขบวนการผลิตยาเสพติดทั้งภายในประเทศ และการลักลอบนำเข้ามาจากต่างประเทศมากมายไม่ว่าจะเป็นเฮโรอีน ยาบ้า ยาไอ้ แม้ว่าเจ้าหน้าที่จะทำการปราบปรามจับกุมผู้ค้ายาเสพติดอย่างจริงจัง แต่ไม่สามารถหยุดการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้ลดลง มีแต่กลับทำให้ผู้ผลิตได้พัฒนายาเสพติดให้ออกฤทธิ์ในชั้นรุนแรงขึ้น และการตรวจพบสารเสพติดในตัวผู้เสพได้ยาก

ขึ้น ...การดำเนินการปราบปรามยาเสพติดยังมีเจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวนไม่น้อยเข้าไปมีผลประโยชน์และมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด ทำให้การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นไปด้วยความลำบาก ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม นับจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น

ตามนโยบายของ พล.ต.ท.ธนา ชูวงศ์ ผบ.ช.ภ.7 พล.ต.ต.อุตร ย่อมเจริญ พล.ต.ต.อาทิตย์ เปอาอินทร์ พล.ต.ต.นิยมวัฒน์ เหมคิมชิต รอง ผบ.ช.ภ.7 พล.ต.ต.วรรณ สุขเจริญ ผบ.ภ.จว.กาญจนบุรี, พล.ต.ต.นพศิษฐ์ พูนสวัสดิ์ ผบ.ภ.ส.ภ.7 พล.ต.อ.กฤตชัย ทองอยู่ รอง ผบ.ภ.จว.กาญจนบุรี พล.ต.อ.พงษ์กร อุปพงษ์ รอง ผบ.ภ.จว.กาญจนบุรี พล.ต.อ.ปรีดา อิ่ม

เจริญ รอง ผบ.ภ.ส.ภ.7 พล.ต.อ.บุญส่งวิทย์ ห่องแขง ผกก.สภ.ทองผาภูมิ พล.ต.อ.ยุทธนา พงษ์รุ่งเรือง ผกก.ตม.กาญจนบุรี พล.ต.ต.สุพงศ์สิทธิ์ แจ่มพันธ์ ว่าที่ พล.ต.ต.วัฒนพล ดาแก้ว พล.ต.ต.อิทธิศักดิ์ คำคุณ นายโชคชัย อุโภคิตสังการ ให้สืบสวนติดตามขบวนการลักลอบขนยาเสพติดแนวชายแดนเข้าสู่พื้นที่ตอนในและจำหน่ายออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านด้วยความหวังยึดต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พล.ต.อ.บุญส่งวิทย์ ห่องแขง ผกก.สภ.ทองผาภูมิ พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ออกสืบสวนติดตามขบวนการลักลอบขนยาเสพติดแนวชายแดนเข้าสู่พื้นที่ตอนในและจำหน่ายออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน จนกระทั่งเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ตำรวจภูธรภาค 7 ร่วมกัน



บูรณาการหน่วยที่เกี่ยวข้องทหารหน่วย ฉก.ลาดหญ้า ฝ่ายปกครองอำเภอทองผาภูมิ ปปส.ภาค 7 และ ศตบ.135 ร่วมกัน จับกุม นายสุทิน หลวงภิเษก อายุ 29 ปี 73/6 ม.4 ต.วังขนาย ต.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี และนายมนตรี หลวงภิเษก อายุ 37 ปี 73/6 ม.4 ต.วังขนาย ต.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี พร้อมด้วยของกลาง 1. ยาบ้า จำนวนประมาณ 80,000 เม็ด, รถยนต์กระบะยี่ห้อมิตซูบิชิ สีขาว หมายเลขทะเบียน 2 ดมอ 359 กรุงเทพมหานคร, โทรศัพท์มือถือ จำนวน 2 เครื่อง

พ.ต.อ.บุญส่งวิทย์ กล่าวว่าพฤติการณ์ในการจับกุม โดยก่อนจับกุมเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากสายลับว่ามีรถภูภัยกรมทางหลวง สีขาว ด้านบนติดไซเรน มีพฤติการณ์ลักลอบขนยาเสพติดลงไปจำหน่ายในพื้นที่เมืองกาญจนบุรี จึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และได้รับคำสั่งให้ร่วมกันตั้งจุดตรวจที่จุดตรวจสามแยกทองผาภูมิ หมู่ 1 ตำบลท่าขนาย อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ต่อมาเวลาประมาณ 12.30 น.ตรวจพบรถยนต์ลักษณะตรงตามที่

สายลับแจ้งมาขับมาจากทางอ.สังขละบุรี มุ่งหน้า จ.กาญจนบุรี จึงเรียกหยุดตรวจจากการตรวจค้นปรากฏว่าพบยาบ้าซุกซ่อนอยู่ใต้กระบะแม่กลอนเนอร์ จำนวน 40 มัด รวมประมาณ 80,000 เม็ด จากการสอบสวนนายสุทิน และนายมนตรี ให้การว่าจะนำยาเสพติดไปส่งให้กับนายเอ (นามสมมติ) เจ้าของในเขตพื้นที่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โดยได้ค่าจ้างเป็นเงินจำนวน 35,000 บาท เบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหาว่า “ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทที่ (ยาบ้าหรือ

ทำลยชวบนาการชนแรงงนต้งด้วและ
ยเสพตติในตะเช็บชยแดน

จกผลงนด้นการปรบปรม
สืบสวบสวบจับกุมผู้กระทำควมมิด
กฎหมายโดยเฉพะอย่งชวบนาการ
ค้ยเสพตติ และปัญหาอชญากรใน
แผ่นดิน ต้ารวจไทยพร้อมด้เนินการ
ปรบปรมให้มดล้นไปจกผืนแผ่นดิน

จกสถิติพบว้ผู้ตติยเสพตติ
จ้นวนมกจะบ้เป็นผู้ก่อค้ตือกณกรรจ้
นอ กจกน้ยังก่อให้เกิดปัญหาอชญา
กรช้ยชชาติและปัญหาควมม้นคงแห่ง
ชชาติอื่กด้วย หกปลอยไว้ให้เน้นช้จะ
ก่อให้เกิดวิกฤตติการณ้ทงสังคมอย่ง
รุนแรงจนไม่สมบถแก้ช้ได้ เพราะ
ปัญหาเสพตติมิช้เรื่งที่จ้สมบถ
ควมคุมให้อยู่ในวงจ้ก้ดได้อื่กต้อไป
แต่กลับจะบ้เป็นปัญหาระดบชชาติที่ลुकلام
อย่งไม่จบล้น ดงน้น จงเห็นสมควรที่
ทุกฝ้ยควรให้ควมส้ค้ญกับปัญหาดง
กล้ว พร้อมทงหามาตรการในการบ้อง
กันและปรบปรมยเสพตติให้บรลุลผล
อย่งจริงจง.. ระยะทงพิสูจน้ก้ล้งม้
กเวลพิสูจน้ก้ล้งคนด้วยผลงนบ้
ที่ประจ้กษ้บ้ที่ร้กษ้ของประชชนรูกเร็ว
ทำเร็ว จบเร็ว “สุขเถิดประชต้ารวจ
กล้วจะค้มก้ย”